

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ผลการหารือระหว่าง กสม. และผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานผลการหารือระหว่าง กสม. และผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกา ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ประธาน กสม. ชั้น ๗ สำนักงาน กสม. โดยการเข้าพบ กสม. ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนภูมิภาค เอเชียเพื่อเข้าพบหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และมอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนพิจารณาแนวทางการพัฒนา ช่องทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กสม. ให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น และจัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ต่อไป

๒. สรุปการประชุมหรือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงาน กสม. กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง เลขาธิการ กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าพบ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝัง ค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเยาวชน การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรม ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลากหลาย การกำหนดบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุน กรอบอัตรากำลังบุคลากรประจำศูนย์ศึกษาฯ และมอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการข้างป่าเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนประชาชน ประสานรัฐ เพื่อจัดการข้างป่าอย่างยั่งยืน

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการข้างป่าเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนประชาชน ประสานรัฐ เพื่อจัดการข้างป่าอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินโครงการใน ๕ เขตพื้นที่ ได้แก่ ๑. ป่าภาคตะวันออก ๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ๓. อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ๔. ป่าตะวันตก ๕. ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน พร้อมรายละเอียดการใช้งบประมาณ และดำเนินการอื่นตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๒. มอบหมายให้สำนักกิจการ กสม. สำรวจแผนงาน/โครงการตามแผนฯ งบประมาณคงเหลือ และจัดทำ รายละเอียดเสนอต่อ กสม. เพื่อพิจารณาต่อไป

๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ โดยได้มีการประชุมหารือระหว่าง กสม.ปิตักัญจน์ กสม.สุชาติ กสม.วสันต์ และผู้บริหารสำนักงาน กสม. เบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

๑. กิจกรรมภาคเช้า เป็นการอภิปรายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เป็นต้น

๒. กิจกรรมภาคบ่าย เป็นกิจกรรมเวทีสาธารณะ โดยเครือข่ายภาคประชาสังคม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

๕. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสม. กับสำนักงานศาลปกครอง

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบว่า ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสม. กับสำนักงานศาลปกครอง ณ สำนักงานศาลปกครอง เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมทางปกครอง” โดยมี กสม.ศยามล ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๖. งานเปิดตัว (ร่าง) พระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง เครือข่ายองค์กรด้านความหลากหลายทางเพศได้เชิญ กสม.วสันต์ ร่วมงานเปิดตัว (ร่าง) พระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ. (The Gender Identity, Gender Expression, And Sex Characteristics Act. B.E. ๒๕๖๕ : GEN-ACT) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ที่ลิโด้ สยามสแควร์ โดยร่างพระราชบัญญัตินี้เครือข่ายองค์กรด้านความหลากหลายทางเพศได้ศึกษาและยกยกร่างขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน นโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ